

มุมมองของภาคประชาสังคมต่อกรณีการแสดงออก ในการแต่งกายเชิงอัตลักษณ์หลายของกลุ่มเยาวชน และประชาชนมุสลิมในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสายบุรี จังหวัดปัตตานี

นางสาวชวลีระห์ เปาะโยะ รหัสนักศึกษา 6520573001
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะพัฒนาลัทธิและยุทธศาสตร์การบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1 ที่มาและความสำคัญ



การจัดกิจกรรม MELAYU RAYA 2022 ในช่วงเทศกาลฮารีรายออัลฟิตรี ปี พ.ศ. 2565 ณ หาดวาสุกรี ตำบลละอุ่น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมีการชุมนุมของเยาวชนและประชาชนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในนามมีการแสดงเชิงอัตลักษณ์ ด้วยการแต่งกายด้วยชุดพื้นถิ่นมลายู การแสดงปฏึกศิลป์ ดนตรีของสถาบัน มีสัญลักษณ์บางอย่างที่เป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงของไทย การแสดงในเชิงอัตลักษณ์มลายูของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจำนวนมากกว่า 10,000 คน มีการตั้งคำถามจากส่วนราชการ และมี การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการจัดกิจกรรม และเชิญแกนนำเยาวชนและนักขับเคลื่อนกิจกรรมภาคประชาสังคมไปให้ข้อมูล และมีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลในเรื่องความเหมาะสม มีกลุ่มประชาสังคมได้สะท้อนความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว การจัดกิจกรรมการแสดงดังกล่าว ผู้จัดหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการสื่อถึงอะไร ?

2 วัตถุประสงค์การวิจัย

- เพื่อศึกษามุมมองของภาคประชาสังคมต่อกรณีการแสดงออกในการแต่งกายเชิงอัตลักษณ์หลายของกลุ่มเยาวชนและประชาชนมุสลิมในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสายบุรี จังหวัดปัตตานี
- เพื่อหาแนวทางในการแสดงออกในเชิงอัตลักษณ์หลายของกลุ่มเยาวชนและประชาชนมุสลิมต่อภาคส่วนที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม

3 รูปแบบการวิจัย



การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)

4 บทการศึกษา

มุมมองของภาคประชาสังคม กล่าวว่า การแสดงออกเชิงอัตลักษณ์มีความสำคัญ และส่งผลดีต่อพื้นที่พหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก ละก็ช่วยให้เห็นว่าการแสดงออกดังกล่าวส่งเสริม และรักษาความเป็นอัตลักษณ์มลายูได้เป็นอย่างดี การรักษารากเหง้า ตัวตนอัตลักษณ์ของตนเองถือเป็นกระตุนคุณค่าและวิถีชีวิตความเป็นชนชาติมลายู แสดงให้เห็นถึงจุดยืนและความเป็นเอกภาพ ทั้งซึ่งถือเป็นพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่มต่างๆ มีการนำเสนอภาพชายและกรรมกรที่มุ่งเข้าไปในกิจกรรมพัฒนาไปยังหน้าต่อไปในอนาคตของคนในพื้นที่ ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือกรรมกรวัยชราบางรายก็ถูก เกิดการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นเป็นอย่างดีมา ส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจไว้ด้วยเช่นเดียวกัน

แนวทางข้อเสนอการแสดงออกเชิงอัตลักษณ์ รัฐควรจะต้องมีการเปิดพื้นที่กลางอย่างจริงจัง จริงใจ รวมถึงอำนวยความสะดวกและสนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนไหวในการแสดงออกเชิงอัตลักษณ์ในพื้นที่ รวมถึงรัฐและภาคประชาสังคมควรมีพื้นที่และโอกาสในการพูดคุย ปรึกษาหารือถึงแนวทางร่วมกัน ในการแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง เพื่อให้สังคมพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถดำเนินการและขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ที่ดีได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงรัฐต้องลดอคติ และความหวาดระแวงลง ในมิติทางด้านกฎหมายของชน รัฐควรมีการส่งเสริมและเชิญชวนให้ทุกต่อจะเหมาะสมเพื่อให้เกิดการติดต่อและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน รวมถึงภาคประชาสังคมเองก็ยังคงต้องดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

จะเห็นได้ว่าปัจจัยสำคัญในการแสวงหาจุดร่วมคือการเปิดพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยการไร้อคติจากรัฐ และควรสนับสนุนพื้นที่การพูดคุยระหว่างรัฐกับภาคประชาสังคมเพื่อลดความหวาดระแวงต่อกัน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินกิจกรรมไปได้ อย่างเนิ่นคงและรู้สึกปลอดภัย

5 ข้อเสนอแนะ

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย**
- รัฐควรสนับสนุนและเปิดพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของชนทุกกลุ่ม
 - รัฐและภาคประชาสังคมมีพื้นที่กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยน และหารือร่วมกันในการแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง และบูรณาการการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
 - ส่งเสริมความรับรู้ความเข้าใจและเคารพในเชิงอัตลักษณ์ให้ลูกคนในสังคม สหประชาศึกษา ตั้งแต่ระดับโรงเรียน จนถึงมหาวิทยาลัย



- ข้อเสนอแนะต่อไปในอนาคต**
- เปิดพื้นที่กลางการพูดคุย โดยการลดเวทีหรือกิจกรรมให้เยาวชนและสมาชิกในสังคมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งกายและอัตลักษณ์ โดยมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมเข้าร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างในชุมชนสังคม
 - วิเคราะห์ความคิดเห็นของภาคประชาสังคม โดยการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติขององค์กรประชาสังคมที่ทำงานในพื้นที่ เพื่อเข้าใจว่าพวกเขามองเห็นความสำคัญของการแสดงออกทางวัฒนธรรมอย่างไร และมีความสามารถในการสนับสนุนหรือจำกัดการแสดงออกอย่างไรบ้าง
 - วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม โดยการสำรวจว่าการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่แตกต่างมีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนชั้นอย่างไร ทั้งในด้านบวกและด้านลบ